
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ  นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล   
 ๓. นายจรวย  คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์  ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายทิวา  กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๗. นายนพดล  ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   
๘. นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๙.นายประจักษ์  หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิครูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๑. นายไพโรจน์  อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๒.นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายแฟง  สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๕. นายวีระพงษ์  เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายสมเกียรติ  แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๗. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสากล  เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๙. นายส าเริง  ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายสุเมธ  ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นายสุวธัชัย  ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๒. นายหัสชัย  เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๒๓. นายอภิรักษ์  พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๔. นายสุริยะ  แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
รำยนำมผู้ไม่มำประชุม 

๑. นายทวีศักดิ์  ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมยัที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กันยายน     
  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒ 

รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  
คณะผู้บริหำร 

 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์   ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายสุฟ้าง  แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายทรงยศ  ยอดดนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
 ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 

๑. นางสุภาพร บุญจริง   ปลัดเทศบาล 
๒. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑.นายสมชาย ชิดเชื้อ   ผอ.ส านักการศึกษา 
๒.นายสุวรรณี  ศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุข 
๓. นายจารึก วงศว์านิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๔. นางพรชนก ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๕. ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๖. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๗.นางสมบูรณ์  อู่เงิน   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
๘.นายนิวัฒน์   กู้เขียว    (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๓ 
๙.นางวราณี สุภาตร ี    (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๐. นางวรรณี นนทวิโรฒ   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๕ 
๑๑.นายสุชัย   คิวเจริญ    ผอ.สถานศึกษา ร.รกีฬา.เทศบาล 
๑๒.นายถิรวัฒน์  สุวรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
๑๓.นางสาวจีรศิริ  มีลาภ   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๔นางสาวจินตนา  มณฑารพ  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๑๕.นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชาชนทั่วไป  

 ๑.นายพิระพงศ์ นาคครื้น    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒.นายโสภณ อนันตทรัพย์   หัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ๓.นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ๔.นางยี่สุ่น อินทร์จันทร์   นิติกร ๗ ว 
 ๕.นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  ๗ 
 ๖.นางสาวนิตยา ทองปลอด  นักบริหารงานคลัง ๖ ว 
 ๗.นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ ว 
 ๘.นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ ว 
 ๙.นายไวพจน์ เพ็ชรศรี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ว  
 ๑๐.นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเก้ือ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
 ๑๑นางสาวจุฑาทิพย์  เครือทอง  เจ้าพนักงานธุรการ   ๓ 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมยัที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กันยายน     
  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓ 

. ๑๒.นางอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ   ๒ 
 ๑๓.ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๔.นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๕.นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๖.นางสาวปริชญา ไทยสม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๗.นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๘.นางเยาวภา   บุญค้ าจุน  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๙.นายไชยกฤต  เอื้อกฤตวิการ  สื่อมวลฃน 
 ๒๐.นางสาวอาทิตญา  เพชรแก้ว  นักศึกษา 
 ๒๑.นายจักพงษ์  คงแสงแก้ว  นักศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลำ 14.0๐ น.  

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯนะครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมนะครับ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1  
 ประจ าปี  2558  
 ด้วยประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เพ่ือน าญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และญัตติ
อ่ืนๆเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ื อพิจารณาเป็นการเร่ งด่ วน                      
มีก าหนด ๑๕ วัน 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การบริหารกิจการของ
เทศบาล จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบข้อ ๒๒ และข้อ ๓๖ (๒) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป           
มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
  ประกาศ  ณ  วันที่   4  เดือนกันยายน พ.ศ.  2558 



  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมยัที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กันยายน     
  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔ 

 
                                                      (นายศุภวัชร ศักดา) 
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๒   
 ประจ าปี 2558 
เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

อ้างถึง   หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่  สฎ ๕๒๐๐๑/ว 139  ลงวันที่  8  
กันยายน  ๒๕๕8 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ระเบียบวาระการประชุม จ านวน   ๑  ฉบับ 
  ๒ . ส าเนารายงานการประชุมคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ าง               
       เทศบัญญัติ             จ านวน   ๑  ชุด 

  ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 7 
กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

   บัดนี้ ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดนัดประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558   ในวันที่ 18 กันยายน 
2558 เวลา ๑๔.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑ ประจ าปี งบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๘ (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมา              
พร้อมนี้                                   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนคร                    
สุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2558  ในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
   

ขอแสดงความนับถือ 
 

ประเสริฐ ทับทิมทอง 
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 

ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 

    ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา      
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๕ 

ความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเปน็การชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
 จากการประสานงานส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ผลปรากฏว่า ยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น          
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ยื่นหลังจากที่มีค าสั่งให้หมดวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว     
ภายใน 30 วัน จึงขอแจ้งให้ทราบนะครับ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

   ระเบียบวำระที ่๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 15 กันยำยน ๒๕๕๘ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕๕๘ นะครับ       
ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเพ่ือรับรองในการประชุมครั้งถัดไป    
นะครับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์รายงานดังกล่าว มีสมาชิกสภาเทศบาล      
ท่านใดให้ เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี          
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕๕๘       
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ในการประชุมครั้งถัดไป กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  เลื่อนกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี        
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ เม่ือวันที่ 15 กันยำยน 25๕๘  
ในกำรประชุมครั้งถัดไป ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์
 

   ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่  ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8 (ในวำระที่  ๒ และ ๓)         
(กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ ขอเชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้เข้าใจนะครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 ขอน าเรียนว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ นะครับ ข้อ ๕๑ และ     
ข้อ ๕๒  
 ข้อ ๕๑ "ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน" วรรค ๒ "ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอข้อแปร
ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก" วรรค ๓ "ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติ
ไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง
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๖ 

ปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ 
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน 
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้" วรรค ๔ "ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้น
ในการพิจารณารวดเร็ว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรค
สามก็ได้" วรรค ๕ "เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน" วรรคสุดท้าย "ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น"  ข้อ ๕๒ "การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร" 
วรรคสอง "ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม"่ นะครับ  
 กล่าวโดยสรุปคือ ส าหรับการประชุมในวาระที่ ๒ นี้นะครับ ขอให้ที่ประชุม   
ลงมติเรียงตามข้อที่มีการแปรญัตตินะครับ โดยสมาชิกฯ ๑ คน สามารถลงมติได้เพียง  
ครั้งเดียวในการแปรญัตติเรื่องนั้นนะครับ คือถ้าสมาชิกฯต้องเลือกว่าเห็นด้วยกับการ
แปรญัตติข้อใด หรือเห็นด้วยกับร่างตามร่างเดิมนะครับ ก็เลือกลงมติเฉพาะที่ตนเห็น
ด้วยเท่านั้น ไม่มีสิทธิลงในข้ออ่ืนได้อีกนะครับ ในส่วนของการนับคะแนน หากข้อใดมีผู้
ลงมติเห็นด้วยสูงสุด ก็ถือว่าที่ประชุมเลือกข้อนั้นให้เข้าไปอยู่ในร่างข้อบัญญัติที่จะ
น ามาพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระท่ี ๓ นะครับ และในวาระที่ ๒ ผู้ขอแปรญัตติที่
ไม่สงวนค าแปรญัตติก็ไม่มีสิทธิที่จะอภิปรายนะครับ อภิปรายได้เฉพาะผู้ขอสงวนค า
แปรญัตติครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ฝ่ายเลขานุการสภา ได้แจ้งระเบียบฯ ให้เพ่ือนๆ พอเข้าใจกันแล้วครับ           
ผมขอด าเนินการตามระเบียบดังกล่าว ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ด าเนินการต่อนะครับ ขอเชิญครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล 
ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอรายงานการประชุมคณะกรรมการ   
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8  เมื่อวันที่  17 กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้มาประชุมประกอบด้วย  
  
คณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  มีดังนี้ 
 ๑. นายรักพงษ์  แซ่ต้ัง    กรรมการ  
 ๒. นายนพดล  ประเสริฐ   กรรมการ 
 ๓. นายแฟง  สุวรรณบุตร   กรรมการ  
 ๔. นายจรวย คงท่าเรือ  กรรมการ  
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๗ 

 ๕. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  กรรมการ/เลขานุการ 

 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติมา
ครบองค์ประชุม  ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้ 

 ประธานแจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 
๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ได้มอบให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑5 กันยายน 
2558 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕8 เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ผลปรากฏว่า เมื่อถึงวันก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไม่มีผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใด มายื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 49  และข้อ 110 คณะกรรมการฯ จึงได้ด าเนินการประชุมพิจารณาร่าง         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

 สรุปผลการพิจารณาในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 1. ไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มายื่นค าขอแปรญัตติ 

 2. หลักการและเหตุผลตามแผนงานที่ตั้งงบประมาณ  ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้
ตามร่างเดิม 

 3. การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม       
ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 - ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 ข้อ ๒ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้ทันที 
 - ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 ข้อ  ๓  ให้ เพ่ิ มรายจ่ าย ในงบประมาณ รายจ่ ายทั่ ว ไป อีก เป็ นจ านวน 
88,392,500 บาท 
 - ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 ข้อ ๔ ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจ านวน ๐ บาท 
 - ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัติ และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบ
การเบิกจ่าย 
 - ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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๘ 

 ๔.  ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ และไม่มี
การสงวนค าแปรญัตติไว้ 
 ดังนั้น  จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อประธานสภาเทศบาล
เพ่ือโปรดพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป 
เลิกประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ดังนั้นเมื่อไม่มีผู้สงวนค าแปรญัตติ ก็ไม่มีการอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมใน
วาระที่  ๒ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ        
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255๘                      
กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ        
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๕๘                       

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255๘  ในวาระที่ 3  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.255๘  เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรุณายกมือ เมื่อเพื่อนสมาชิกฯ เห็นชอบกับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ 
เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ต่อไปนะครับ 

มติที่ประชุม 
 

 เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ในเรื่องอ่ืน ๆ นะครับ มีเพื่อนสมาชิกฯจะซักถาม
เพ่ิมเติมไหมครับ ขอเชิญได้นะครับ  เชิญครับท่านสากล 

นายสากล เพชรมีศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกที่รักทุกท่าน และคณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวเนื่องจากวันที่ ๑๕ กันยายน ที่เราประชุมกันด้วยกันตรง
นี้ และพูดในสภานี้เกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องน้ าท่วมได้บอกให้
ผู้บริหารได้รับทราบเมื่อวันที่ ๑๕ เมื่อวานนี้วันที่ ๑๗ ทางคณะผู้บริหารโดยท่านนายก
ธีระกิจ ท่ านรองฯเอกพจน์  ผอ.จารึก นายช่างเล็ก ได้สั่ งการให้ ไปแก้ปัญหา                  
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๙ 

ซอยกาญจนวิถี ๒๐ กาญจนวิถี ๒๒ กาญจนวิถี ๒๔ โดยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
เสร็จสมบูรณ์เมื่อเช้าได้ไปตรวจดูแล้วน้ าก็แห้งเรียบร้อย ชาวบ้านฝากขอบคุณท่าน
นายกและผู้ที่เกี่ยวข้องไปช่วยงาน  รองฯหนุ่มได้ไปดูด้วยกับนายช่างจารึก กระผมใน
ฐานะเป็นส.ท.ในเขตุนั้นต้องขอขอบคุณท่านนายกและทุกคนที่ให้ความร่วมมือ มี
พนักงานของช่างสุขาภิบาล ๙ ท่านของช่างโยธา ๓ ท่านที่ไปช่วยงานกันกลางฝน เสร็จ
กัน ๔ โมงแล้วก็มีเรื่องที่ชาวบ้านเค้าฝากมาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ า ฝนตกทุกครั้ง
น้ าก็ท่วมทุกครั้งถนนสวนถั่วแล้วก็ถนนบ่อนไก่ จริงๆแล้วถนนบ่อนไก่มีคูอยู่แล้ว แต่คู
ไม่เคยได้ล้างมาก่อนเลยมีดินโคลนพอฝนตกน้ าท่วมทุกที ชาวบ้านขอร้องว่าให้ทาง
ผู้บริหารให้ไปช่วยหน่อย ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอย่างอ่ืนอีก มีไหมครับ ขอเชิญครับคุณหัสชัยฯ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน กระผมได้ลงพ้ืนที่ ที่ถนน
ดอนนกนะครับ ได้ไปเจอชาวบ้าน ห้างร้านค้า เค้าได้ติดตามเกี่ยวกับสภาของเราที่ได้
ผ่านงบประมาณฝาท่อระบายน้ าเส้นดอนนกทั้งหมด พอผมเดินไปพ่อค้านักธุรกิจเค้าก็
สอบถามทันทีว่าของเค้าผ่านแล้วใช่ไหมครับ เค้าฝากบอกมายังทางผู้บริหารนะครับว่า
ให้ผู้บริหารให้ช่วยเร่งด าเนินการเกี่ยวกับฝาท่อระบายน้ าเส้นถนนดอนนกทั้งเส้นนะ
ครับ เพราะว่าขณะนี้บางครั้งเด็กเดินเด็กก็ตกลงไปในท่อระบายน้ า หรือว่าบางครั้ง
มอเตอร์ไซค์ขับรถจะไปจอดล้อรถมอเตอร์ไซค์ลงไปในร่องฝาท่อ ตรงนี้ก็เป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนแถบนั้น ก็ฝากเรียนมายังถึงท่านนายกช่วยเร่งรัดและท า
โครงกายนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝากท่านนายกด้วยนะครับ มีใครท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญอาจารย์พรเลิศครับ 

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภา ท่านประธานครับ ถนนศรีวิชัยที่เกาะกลางถนนไฟจะดับเยอะไม่ต่ ากว่า 
๒๐ ดวงแล้วในช่วงนี้เป็นหน้าฝนกลางจ าเป็นจะต้องใช้แสงสว่างช่วยเปลี่ยนให้ด้วย 

 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  
 ขอเชิญครับคุณทิวา 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายทิวา กุฏอิทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมขอถามท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารครับ ว่าวัดโพธิ์ ๒๐ กับ ๒๔ ว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างหรือยังครับที่วางท่อระบาย
น้ าพร้อมกับซ่อมแซมผิวทางจราจรครับ ซึ่งเมื่อช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมาฝนตกน้ าก็
ท่วม ตอนนี้รู้สึกว่าวัดโพธิ์ ๒๐ น้ าก็ท่วมอยู่ครับ เรื่องนี้ชาวบ้านเค้าฝากถามมาว่า            
มีการจัดซื้อจัดจ้างยังหรือว่าท ากันเมื่อไหร่ ขอบคุณมากครับ 
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๑๐ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 วัดโพธิ์ซอย ๒๐ กับ ๒๔ ของคุณทิวา มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ          
ขอเชิญครับท่าน 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายสันติ  นุ้ ยเมือง                
วันนี้ก็ไหนๆ เค้าฝากกันหลายท่านแล้วนะครับ กระผมก็ขอฝากด้วยฝากท่านนายกฯ 
สักเรื่องด้วย เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เป็นปัญหาให้ชาวบ้านพอสมควร              
ในเรื่องของชาวบ้านที่มายื่นค าร้องขอบ้านเลขที่ ซึ่งเป็นปัญหาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ 
ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการด าเนินงาน หรือว่าขั้นตอนต่างๆที่จะได้มาซึ่งบ้านเลขที่          
ของชาวบ้านเป็นเรื่องใหญ่มากต้องใช้เวลาในการขอนานมากเลย ด้วยชาวบ้าน              
ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้รับการแนะน าในทางที่ดีหรือว่าทางของเรามีขั้นตอนที่เยอะขึ้น          
ก็ฝากให้ทางผู้บริหารช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับผมว่ามันเป็น
เรื่องที่ส าคัญ จริงๆแล้วคณะผู้บริหารต้องลงไปดูในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม            
ในส่วนของบ้านจัดสรร หรือคอนโด ของนักลงทุน ในส่วนชาวบ้านน่าจะหยวนๆกัน   
พูดถึงก็น่าเห็นใจชาวบ้านนะครับบางครอบครัวเมื่อไปแต่งงานมีอีกครอบครัวเค้า         
ก็ไปกั้นผนังบ้าน แล้วขอบ้านเลขที่เพ่ือขอน้ าขอไฟอะไรประมาณนี้ครับ มันเป็นปัญหา
จริงๆครับ ก็ขอฝากให้มันเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนน้อยลงสักนิดหนึ่งขอฝากท่านนายกฯ 
แล้วอีกเรื่องนะครับด้วยตอนนี้ภาวะเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศของเรา อุทกภัยก็ดี มันเป็น
เรื่องที่เราคาดไม่ถึงนะครับ ก็ขอฝากท่านนายกฯให้เตรียมพร้อมในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับ
วาตภัย เกี่ยวกับเหตุที่จะเกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดหมาย ยังไงก็ซ้อมๆเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้
เพ่ือเตรียมความพร้อม ฝากท่านนายกฯไว้สองเรื่องนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ ที่จะฝากท่านนายกให้ด าเนินการเรื่องอะไร
ถ้ามีก็เชิญครับ ขอเชิญครับคุณหัสชัย 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ครับขอฝากอีกเรื่องนะครับ เส้นคลองบางใหญ่ คลองรพช. นะครับ ตอนนี้ที่
ผมขับรถผ่านนะครับเห็นผักตบชวาแน่นมากเลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่าน
ผู้บริหารให้รถตักลงไปตักเพ่ือจะระบายน้ าได้เร็วขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหม ลุกขึ้นได้เลยนะครับถ้าใครจะสอบถามบางที      
ผมก็ดูไม่ค่อยที่จะเห็นถ้าท่านมีธุระที่จะซักถามก็ขอเชิญได้เลยครับ มีไหมครับ             
ขอเชิญครับท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกครับ ผมขอให้ท่านสมาชิกที่ได้เป็น
ห่วง และก็ได้ถามไว้เรื่องอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัดโพธิ์ ๒๐ กับ ๒๒ ได้ท าสัญญาไปแล้วส่วน 
๒๔ ก าลังเรียกผู้รับเหมาเข้ามาท าสัญญา ส่วนเรื่องขั้นตอนที่จะออกบ้านเลขที่ผมจะ
ก าชับอีกครั้งหนึ่งผมจะปรึกษาหารือว่าเราจะลดขั้นตอนตรงไหนได้บ้าง ที่ช้าเราเข้าใจ
ว่าชาวบ้านไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ ผมจะก าชับฝ่ายทะเบียนราษฎร์ว่าจะต้อง
แนะน ายังไง หรือจะต้องขึ้นป้ายว่าที่จะขอทะเบียนบ้านจะประกอบด้วยขั้นตอนอะไร 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ มีอะไรบ้างเค้าจะได้เตรียมพร้อมไว้ ถ้าเตรียมพร้อมไม่ช้าหรอกครับ
ส่วนมากช้าเพราะมาขอแล้วไม่มีแบบแปลน เราจะหาวิธีกันอย่างไรก็จะช่วยเหลือกัน
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๑๑ 

แบ่งเบาภาระตรงนั้น ส่วนเรื่องทุกเรื่องที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ฝากถึงก็จะเอาไป
ปฏิบัติเป็นงานที่เร่งด่วนทุกเรื่องครับ ผมจะด าเนินการให้ครับ ขอขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญคุณเอกพจน์นะครับ ขอเชิญครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ส าหรับท่านสมาชิกท่ีได้สอบถามเรื่องผักตบชวาที่คลองบางใหญ่นะครับ ก็ได้พูดคุยกับ
ท่านผอ. ส านักช่าง ก็มีก าหนดการต้นเดือนตุลาคม ต้นเดือนหน้านี้แหละครับจะลงไป
เคลียร์ผักตบชวาทั้งหมดยังไงก็ฝากท่านสมาชิกท่ีอยู่ในพื้นที่ว่าจะต้องคุยทางผู้น าชุมชน
ว่าลงไปช่วยกัน ประมาณต้นเดือนตุลาคมเดี๋ยวได้วันที่แน่นอนผมจะนัดหมายอีกครั้ง              
ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับคุณทิวา 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมก็ยังติดใจเรื่องทะเบียนบ้านอยู่นิดครับ 
คือตอนนี้คือถ้าชาวบ้านที่เค้าจ้างคนอ่ืนเขียนแบบมาทาง ส านักการช่างของเรามีการ
ต าหนิ แต่การต าหนิเรื่องหนึ่งพอเค้าไปแก้ไขมา ก็ต าหนิอีก ท าไมส านักการช่างของเรา
ไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่รอบแรก ละครับแบบนี้ ไม่ผ่านนะ แบบนี้ๆ 
ขั้นตอนนี้ต าหนิทีเดียวครับ ไม่ใช่ว่าเค้าไปเปลี่ยนแบบมาแล้วก็มาถึงเอาตรงนี้ถูกเอา
ตรงนี้ผิดอีก แต่ถ้าส านักการช่างเขียนแบบเอง ส านักการช่างของเรารับจ้างเขียนแบบ
เองแล้วผ่านตลอด ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหา ผมอยากจะเสนอให้ผู้บริหาร ช่วยก ากับดู ใน
เรื่องดังกล่าวด้วย  แต่ถ้าชาวบ้านบางคนที่เค้ามา บ้านเค้าท าแบบง่ายเอาแบบกลางให้
เค้าไปเถอะครับ เค้าจะได้ไปขอทะเบียนบ้าน ขอน้ าขอไฟ พอชาวบ้านขอแบบกลาง            
ไม่มีครับ กลับแจ้งชาวบ้านว่าแบบหาย เพ่ือต้องการเขียนแบบให้ชาวบ้าน นี่คือของ
ส านักการช่างครับ ผมว่าบางสิ่งบางอย่างน่าจะให้เค้าบ้าง เราขี่รถยนต์แต่ชาวบ้านเค้าขี่
จักรยานเห็นใจเค้าบ้าง ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เดี๋ยวครับท่านประจักษ์ ท าความเข้าใจแบบนี้ก่อนครับว่าถนนสายที่จะให้
เทศบาลไปติดไฟหรือซ่อมไฟให้เป็นถนนสาธารณะแล้ว หรือว่ายังเป็นที่ดินของเอกชน 
ทีนี้ถ้าเป็นของสาธารณะแล้วเทศบาลก็ไปด าเนินการให้ได้ แต่ว่าผมก็ยังไม่ทราบว่า ไฟ 
๓ ดวง ๔ ดวงตั้งที่ตรงไหน หลังโรงเรียนข้างโรงเรียน ตรงนั้นไม่ ใช่ โฉลกรัฐ ตรงนั้น
ถนนสาธารณะไม่มี จะมีสายเดียวคือสายที่ข้างเมรุถึงคลองเป็นสาธารณะแต่สายอ่ืน            
วัดไม่ยกให้แต่วัดให้ใช้ ถ้าจะให้ติดตั้งไฟให้ คุณประจักษ์ฯ ก็ไปประสานบอกกับใครก็ได้ 
ผมบอกให้นะครับ อย่าต้องรบกวนท่านนายกฯ เลยเพราะไม่ได้เป็นทางสาธารณะครับ
คุณประจักษ์ฯ ผมเข้าใจๆ เดี๋ยวผมช่วยประสานให้ ผมรับภาระเอง มีท่านผู้อ่ืนที่จะ
ซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญครับคุณจรวยฯ ครับ 

นายจรวย คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายจรวย คงท่าเรือ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พอดีวันนี้ทางประชาชนเค้าฝากมาว่า โฉลกรัฐซอย ๘ 
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๑๒ 

ยังไมม่ีคูระบายน้ า ขอคูระบายน้ าโฉลกรัฐซอย ๘ นะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 โฉลกรัฐซอย ๘ ท่านนายกท่านรับทราบแล้ว ก าลังรอด าเนินการนะครับ           
มีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีใครที่จะซักถามฝ่ายผู้บริหาร  ผมขอปิดการประชุม            
และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
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